

**Con bạn đang có cơ hội có một giáo viên riêng của mình trong giai đoạn từ tháng 10 năm tới tháng 5 năm!**

Chương trình Nattergalen được tổ chức bởi \_\_\_\_\_ với sự phối hợp từ Cơ quan Phụ trách vấn đề trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình.

Chương trình Nattergalen được xây dựng từ một mô hình của trường Đại học Malmo ở Thụy Điển. Từ khi chương trình bắt đầu vào năm 1997 đến nay, đã có hơn 1,000 em học sinh tham gia chương trình này. Ngày nay, Nattergalen đã có mặt tại nhiều nước khác ở châu Âu.

Thông qua chương trình Nattergalen, các em học sinh có nguồn gốc thiểu số và nằm trong độ tuổi từ 8 đến 12 sẽ có cơ hội có một giáo viên riêng của mình trong vòng 1 năm liền. Giáo viên này là người như thế nào sẽ tùy thuộc vào sở thích và nhu cầu của từng em học sinh.

Mỗi tuần con bạn và giáo viên này sẽ gặp nhau 1 lần trong vòng 2-3 giờ. Bạn sẽ là người quyết định xem thời điểm nào là phù hợp, và cần bảo đảm là con bạn có đủ thời gian trong tuần để gặp giáo viên.

Người sẽ trở thành giáo viên cho con bạn đang là một sinh viên tại trường đại học \_\_\_\_\_. Các giáo viên của chương trình Nattergalen luôn được hướng dẫn thường xuyên, và được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi tuyển vào. \_\_\_\_\_ là nơi phỏng vấn và kiểm tra hồ sơ của các giáo viên này.

Khi tham gia Nattergalen, con bạn sẽ có thêm một người bạn lớn tuổi sẵn sàng đóng vai trò là tấm gương tích cực cho con bạn noi theo. Con bạn và giáo viên sẽ cùng thảo luận xem là làm gì, ở đâu trong mỗi lần gặp nhau. Thường thì những buổi gặp gỡ này sẽ là các hoạt động thường ngày và không đòi hỏi chi phí nào khác.

Bên cạnh đó, Nattergalen cũng tổ chức các hoạt động miễn phí dành cho con bạn, chẳng hạn như các buổi chiếu phim hay đi xem kịch. Trong thời gian con bạn gặp gỡ giáo viên thì Nattergalen cũng sẽ bảo hiểm tai nạn cho con bạn lẫn giáo viên.

**Chương trình Nattergalen là miễn phí. Tuy nhiên, cha mẹ hay người giám hộ của học sinh sẽ cần phải chi trả cho các khoản đi lại hay vé vào cửa, nếu có.**

**Người phụ trách chương trình Nattergalen  
: Yan Zhao**

**E-mail: [Yan.zhao@nord.no](mailto:Yan.zhao@nord.no)**

**Số điện thoại: 75517438/90761476**



**Gửi các em học sinh và các bậc  
cha mẹ tại trường \_\_\_\_\_**

